

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี 2565

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถติดต่อที่ 0 2280 6336 หรือ e-mail: research@ksp.or.th หรือ Line Official ID: @828rufyq ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
1	นางปจรรย์า ศรีโอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคใหม่ ด้วยการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของผู้เรียนผ่านสื่อวีดิโอออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน	ครู	
2	นายสรายุธ โภคะสุวรรณ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบออนไลน์ ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน	ครู	
3	นางอิลองกอร์ จารุจิต	ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการเทคนิคการใช้คำถาม R-C-A ที่มีต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
4	นายธีรโชติ สุขะตา	การใช้นวัตกรรมผสมผสานบนฐานปรากฏการณ์รอบตัวเพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนดอกร้อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย	ครู	
5	นางพิณทิพย์ แสงสาคร	การพัฒนาผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดวันสำคัญทางภาษาอังกฤษ (Holidays in English) จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
6	นางสาวสุนันท์ทิพย์ เพชรฤทธิ์	ผลของการสอนแบบโฟนิกส์ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า	ครู	
7	นางสาวภัทรภร ศรีโยธา	การพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านสะกดคำ เรื่อง Reading for Spelling สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	ครู	
8	นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณ	การศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวเด็กพิการแบบญี่ปุ่น (โตสะโฮ) ร่วมกับการฝึกเดินถอยหลัง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเดิน ด้วยตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง	ครู	
9	นายอรรถฉัตร รื่นอารมย์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่เบื้องต้นของเงิน โดยการใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคานหาม	ครู	
10	สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยวิธีการคูณแบบอินเดีย (Lattice)	ครู	
11	นางสาวจุฑามาศ หนูน้อย	ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 ส21103	ครู	
12	นางสาวสกุลรัตน์ ไพธรรฤทธิ์	ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการโค้ช เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าลาน	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
13	นางสาวจิราภรณ์ จำรัสภูมิ	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	ครู	
14	นางพัทธนันท์ ศรีวิชัย	การแก้ปัญหาการไม่ทำความเข้าใจของคำยากในการเรียนวิชาการป้องกัน การทุจริตโดยใช้สื่อเปิดปิดไม่ปกปิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
15	นางสาวนัฐฐภัทร์ ศรีธธาเจนสุข	การพัฒนาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเงินได้นิติบุคคล กับการบัญชี โดยใช้โปรแกรม Quizizz ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1	ครู	
16	นายวรุธ จันทร์บุญเรือง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together)	ครู	
17	นายวิเชียร วงศ์ผาบุตร	การพัฒนาความสามารถด้านการปฏิบัติตนเมื่อมาถึงโรงเรียนของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วีดิทัศน์ต้นแบบพฤติกรรม	ครู	
18	นางสาวศิริโรรัตน์ วรเชษฐ์	โปรแกรมการฝึกใช้รถบริหารหัวใจที่มีต่อพิสัยของข้อไหล่ในเด็ก ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม	ครู	
19	นายสุลายมาน บากา	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ Excel ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
20	นายณัฐชานนท์ เหลาเลิศ	การวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
21	นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจอารี	การพัฒนาวิธีการสอนแบบ Teams-Games เพื่อให้เกิดการจำและเข้าใจ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3	ครู	
22	นางศิริธร ปาปะขำ	รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแผนภาพโครงเรื่องแบบ 5W 1H โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2	ครู	
23	นางสาวสุกัญญา บุญล้อม	รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ดพิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์	ครู	
24	นายชินนทร์ ศรีส่อง	การพัฒนาความสามารถในการบอกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ของเด็กออทิสติกโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ครู	
25	นางปิยาภรณ์ พละศักดิ์	การพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	ครู	
26	นายธนีสร ยางคำ	รายงานการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ส32101 วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
27	นางสาวศิรินทิพย์ จันทรสุวรรณ	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งร่วมกับการฝึกอบรม Microsoft Teams เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนอศุขอุปถัมภ์	ครู	
28	นายปิยณัฐ สาระถี	การพัฒนาโปรแกรมฝึกการทรงตัว เพื่อพัฒนาการทรงตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	ครู	
29	นางวรรณภา ปลุกใจหาญ	ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนกบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	ครู	
30	นางสาววรรณิการ์ แก้วกอนอก	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ โดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1	ครู	
31	นายสรารุฒิ ฆาลา	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การไม่ส่งการบ้าน	ครู	
32	นางสาวอรุรา นภาพันธุ์	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคโควิด 19 ด้วยการสอนออนไลน์ โดยใช้ชุดการสอนออนไลน์ สาระพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
33	นางจำปา ลิมเจริญ	ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่นไม้บล็อกแบบอิสระและแบบครูชี้แนะ	ครู	
34	นางสาวอรณี ทาอินตะ	การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมกล่องกระดาษสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
35	นางสาวศิริโรธร สิมมา	ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่อง ทรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานทองสภากาชนูปถัมภ์	ครู	
36	นางสาวจันทร์เพ็ญ ภารา	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร้อยกรองไทย ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่	ครู	
37	ว่าที่ ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอน แบบปกติและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชา เครื่องส่งวิทยุ (20105 – 2010) เรื่องย่านความถี่และคุณลักษณะ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	ครู	
38	นางสาวธนัฐพร กำลั้งหาญ	การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกันตริยาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์	ครู	
39	นางวิมล เสียงหวาน	รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
40	นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุพรรณ	การใช้เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
41	นางสาวนันธิกา ยากุล	การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการเดิน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ครู	
42	นายฐานันดร กันธวงค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ชุมชนโครงการอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประชาท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing)	ครู	
43	นางสาวสุมาลี โสณูช	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ระบบของสิ่งมีชีวิต	ครู	
44	นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย	การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้นวัตกรรม Butterfly model ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ครู	
45	นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อประสม เน้นกระบวนการคิด (Thinking – Based Instruction) รายวิชาภาษาไทย 33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพานทองสภานุอุปถัมภ์	ครู	
46	นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษแบบ SQ3R เรื่อง ASEAN Tourist Attractions สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
47	นางสาววีราชีนี เสนานัย	การพัฒนาทักษะการหารแบบเวทคณิต เรื่อง การหารแบบพาราวารท โดยใช้แบบฝึกทักษะการหารแบบเวทคณิต เรื่อง การหารแบบพาราวารท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564	ครู	
48	นางสาวนันทนา จามจूरีย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคที่เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563	ครู	
49	นายอรรถพร เพชรสงค์	สภาพจริงและความคาดหวังของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 จังหวัดนราธิวาส	ครู	
50	นางสาวนภาพร จันทราช	การพัฒนาทักษะภาพพิมพ์ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เรื่องทักษะสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2563	ครู	
51	นายกิติเกษม เนตรกระจ่าง	การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ STAD เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายวิชาภาษาไทย อย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	ครู	
52	นางดาราลักษณ์ เอกโชติ	การพัฒนาแอปพลิเคชันการลดภาวะน้ำลายไหล (Drooling) ในเด็กสมองพิการสำหรับผู้ปกครอง	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
53	นางสาวกริภา ผ่องแผ้ว	ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวปากเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสามารถในการรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียนสมองพิการ อายุ 3 - 6 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร	ครู	
54	นายวุฒิชัย สารระติ	รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการพหุปัญญา 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี	ครู	
55	นายศรารุช เผ่าพันธุ์	ผลการจัดกิจกรรมชุมนุมโดยใช้ tinkercad เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชุมนุม N.S.W. Robot โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทีวิทยา	ครู	
56	นางสาวรุ่งเรือง ศรีทอง	การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการจำและการรู้ค่าตัวเลข โดยใช้ชุดเกมการศึกษาบิงโกตัวเลขช่วยจำ	ครู	
57	นางสาวสุกัญญา สีปุน	ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้การบันทึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับชั้น ม.3	ครู	
58	นางจิรัฐญ์รัตน์ บุตรงาม	การแก้ปัญหการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ	ครู	
59	นายทัต วงลาพรหม	การพัฒนาการการอ่านและจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์	ครู	
60	นายอรรถพล ทะนันไชย	การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยฝึกใช้กรรไกรตัดกระดาษ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
61	นายประสงค์ ปุกคำ	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5STEPS ร่วมกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ เรื่องกฎหมายน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	
62	นายสันติสุข ชัยธนสกุล	พัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมคำคล้องจอง Rhyming word	ครู	
63	นายเปรมฤทธิ์ ชานนท์เมือง	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)	ครู	
64	นายณัฐกร สวดยเกษร	พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Plus Model สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
65	นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง คุณภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	ครู	
66	นางสาวสุภัทรา เนียมวิจิตร	พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยวัสดุธรรมชาติของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสกาพัฒนา	ครู	
67	นายชาญณรงค์ ตาละเต็ง	พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนสระเปลี่ยนรูป สระ -ะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
68	นายจุมพล บุญมี	ผลของบทเพลงช่วยจำประกอบการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
69	นางสาวนพรัตน์ ปทุมารักษ์	การพัฒนาบรรยากาศในการแสดงความเคารพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้มหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ประกอบการฝึกปฏิบัติจริง	ครู	
70	นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย	การพัฒนาทักษะการคำนวณด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	ครู	
71	นางผกากรอง โยธารักษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียน รายวิชา ว31226 เคมี 02 หน่วยที่ 4 เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ 5Es ร่วมกับเทคนิคการสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม (STAD)	ครู	
72	นางสาวพรวิชัย ชงสันเทียะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป	ครู	
73	นางอรพัทธ์ ศิริแสง	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี การตอบสนองของผู้อ่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	
74	นายธนศักดิ์ เจริญธรรม	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบ PDCPCM Model	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
75	นางสาวพิกุล สาดี๊ะ	การพัฒนาความสามารถการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)	ครู	
76	ว่าที่ ร้อยตรีทักษ์วงศ์ ขามพิทักษ์	รายงานการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง แผนภูมิเพลงบรรเลงขลุ่ย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว	ครู	
77	นางสาววนิดา น้อยเทศ	การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการผันวรรณยุกต์เพื่อการอ่านและการเขียน ชุด อ่าน-เขียน-เรียน-สนุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	ครู	
78	นางสาวนันทนา เทพเที่ยง	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารละลาย โดยใช้เทคนิค LARD model	ครู	
79	นางสาวปัทมาพร ฒ น่าน	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดีย แบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) วิชาฟิสิกส์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครู	
80	นายเอ็ม อยู่สุข	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Application Kahoot	ครู	
81	นางสาววิลาวรรณ จำปาจุ่ม	พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น	ครู	
82	นางสุชาดา ทิปเลอร์	คลิปวีดีโอการสอน เรื่องการผันวรรณยุกต์ อักษรสูง	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
83	ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ คำมาก	การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา	ครู	
84	นายอดลี ดือราซอ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้เทคนิคการตอบคำถามผ่านโปรแกรมการสอนออนไลน์ Google Meet สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนต้นหยงมัส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	ครู	
85	นายมนเดช หมัดทองคำ	การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะอาชีพ หลักสูตรการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ห้องเรียนอาชีพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง	ครู	
86	นายเอกลักษณ์ ผ่องใส	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาดาราศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
87	นางสาวสุภาดา คำตา	การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Application ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปแบบ RBL เพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีการเรียนรู้ที่ลดลง (Learning loss) ในสถานการณ์โควิด-19	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
88	นางเกษร ศรีจำปา	การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2563	ครู	
89	นางวรรณนภา ฐววิทย์	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E เรื่อง เคมีไฟฟ้า	ครู	
90	นางศิวามาส น้อยสอน	ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	ครู	
91	นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์	การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบอริยสัจ 4 ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฎ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)	ครู	
92	นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
93	นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม และคณะ	ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานส่งต่อ (SPECIAL UNIT) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก	ครู	
94	นายธัณนพมภ์ รินรา	การลดระดับการตื่นตัว โดยใช้วัฏระโดดสำหรับบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
95	นางสาวศรัณย์ภัสส์ วารินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
96	นางสาวรุ่งนภา โปธิ	การพัฒนาชุดกิจกรรม “Pictures to ask questions” เรื่อง กิจวัตรประจำวัน เพื่อฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนออทิสติก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	ครู	
97	นางขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกหัดออนไลน์ (liveworksheets) เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	ครู	
98	นายวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง	การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่เรียนเรื่องโยนิโสมนสการ โดยใช้เทคนิควิธีการคิดแบบวิภังชวาท	ครู	
99	นายกฤตชัย ชุมแสง	ดงพระยาไฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การสร้างสรรค์ละครประวัติศาสตร์บูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ครู	
100	นางเจริญตา จันทร์เปรม	เรื่อง การส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ของสมอง (Brain – based – Learning) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563	ครู	
101	นางสาวรัตติกร ปลั่งบัวแก้ว	การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
102	นายภวเทพ สำราญสุข	การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน กึ่งออนติมานด์ (On-Demand) กึ่งออนไลน์ (On-line) วัดและประเมินผลผ่าน Google form รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564	ครู	
103	นายวรวัฒน์ ศิลบุตร และคณะ	การศึกษาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Facebook Live วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
104	นางสาวสุจิตรา เกื้อสุข	ผลของเทคนิค PNF ที่มีต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลัง สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมความพร้อมที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง	ครู	
105	ว่าที่ ร้อยตรีจิรายุทธิ์ อ่อนศรี	ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม วิชา คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชูทิศ กรุงเทพมหานคร	ครู	
106	นางสาวนัชริยะห์ บิลฮานาฟี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
107	นางสาวช่อทิพย์ สายแก้ว	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
108	นายณรงค์ฤทธิ์ รุ่งวงษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ Hands-on เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน วิชา คณิตศาสตร์ ค 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	
109	นางสาวสุนันทา ทองสุข	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน	ครู	
110	นายภูเกียรติ คุ้มเมือง	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอเมืองสรวง	ครู	
111	นางสาวสิริรักษ์ พู่เฟื่อง	พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชา ศิลปะพื้นฐาน เรื่อง ประเภทดนตรี โดยใช้ ADDSE MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	
112	นางวารภรณ์ จิตชาญวิชัย	ผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการประสาทความรู้สึกและเสื่อก็ก้น้ำหนัก เพื่อลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของนักเรียนออทิสติกระดับชั้นเตรียมความพร้อม	ครู	
113	นางสาวเสาวนีย์ ธีราสุจริตพงษ์	ชุดสอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ด้วย AR เทคโนโลยี	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
114	นายรัชตะ ขาวดี	การพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีร่วมสมัยบนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม	ครู	
115	นายธวัชชัย เหลือหลาย	ศึกษาสภาพปัญหาผู้เรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์ เพื่อการแก้ปัญหาการไม่เข้าเรียนออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	ครู	
116	นายไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติ กับวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร	ครู	
117	นางสาวนุรฮายาตี๊ แวปือราเฮง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาร์ลุอูลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	ครู	
118	นายอดิศร ขาวสะอาด	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย ตามแนวทางการสอนโดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน สำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ ในช่วงปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
119	นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง	การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ "ภาษาไทยไพเราะ." เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
120	นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช	การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์หรรษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
121	นายภาณุพงศ์ อุนชาติ	การศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุล	ครู	
122	นายกฤษณ์ ลักษณะิพงศากุล	การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
123	นายสิทธิชัย อุสาพรหม	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Site และ Google Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครู	
124	นางโสภา สุทธิกาศนี	ผลการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การทดลองหาพื้นที่ผิวของทรงกลม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
125	นายณัฐพล ปะละใจ	การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะของครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
126	นางสาวอวยพร จอมประเสริฐ	การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจบูรณาการทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
127	นางสาวสำนวน คุณพล	การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
128	นายสิทธิพงษ์ เพียรมี	การพัฒนานักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน	ครู	
129	นายชาคาริยา ตันหยงมัส	การพัฒนาผลการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	ครู	
130	นางสาวอังสนา สมบัติแก้ว	การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยนิทานคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)	ครู	
131	นางสาวรพีพรรณ ธนาเสถียร	การพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาศิลปะ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพพอเพียง: โครงการอบรมครูผู้สอนโดยใช้รูปแบบ Zentangle	ครู	
132	นางสาวพาริดา ลาตะ	ผลการใช้เกมที่มีต่อทักษะการอ่านสะกดคำวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาร์ลุดูมวิทยา จังหวัดปัตตานี	ครู	
133	นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จิ่ง	การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
134	นายสุภลักษณ์ หล้าธรรม	การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้นิทานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
135	ว่าที่ ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา	การพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	ครู	
136	นางสาวณัชรินา อู่เส้น	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เอกสารสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งแอปพลิเคชันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์รายวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
137	นายกิตติกวินท์ ปินไชย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์	ครู	
138	นางสาวณัฐฉิณีภรณ์ ศรีสุขใส	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำโครงการด้วยการผลิตชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)	ครู	
139	นายบุญสุนิต ยิงกุลมงคล	ศึกษากิจการการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รหัส 120201 มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
140	นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ และคณะ	เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Collaborative 5 STEPs) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ครู	
141	นางสาวปิยะรัตน์ เดชแสง	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นความสนใจในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสยามสามไตร	ครู	
142	นางสาวพิชชดา น่วมนงบุญ	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เรื่อง COVID-19 ตามแนวการเรียนรู้โดยปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : PhBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนवलนครศิวิทยาком รังษังคลาภิเษก	ครู	
143	นางสาวสุจิตรา เสมอกัน และคณะ	การพัฒนาความสามารถในการนับจำนวน สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกทักษะนวัตกรรมสื่อออนไลน์นิทานจำนวนนับ 1-10 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
144	นายชูโฮมิง บอเหาะ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล (สาระ หน้าที่พลเมืองฯ) ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย (สาระ ภูมิศาสตร์) และสถาบันการเงิน (สาระ เศรษฐศาสตร์) วิธีการทดสอบย่อย 2 ครั้ง ต่อหน่วยการเรียนรู้ กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาร์ลุดูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
145	นางสาวสุภัทรา วงศ์เลิศอารักษ์	การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง	ครู	
146	นางสาวนิชาภา เจริญรวย	การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของดนตรีไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่ง "วิทย์สถาวร"	ครู	
147	นางสาวศิริลักษณ์ อินรัมย์	การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค Think Pair Share ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์	ครู	
148	นางสาวรุ่งนรินทร์ โพธิ์เพชรเล็บ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการสอน MATH HAPPY เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
149	นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีกับการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา เคมี 6 (ว30226) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ครู	
150	นายเดชาธร บงค์บุตร	ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
151	นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านวิดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Edpuzzle) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนแสนสุข	ครู	
152	นายบุญชูช เมฆแก้ว	การใช้บล็อกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษาพันโทฯ ห้องเรียนพิเศษ เรือนจำจังหวัดพังงา	ครู	
153	นางสาวจุฑามาศ รักความสุข	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นทีม (Team Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564	ครู	
154	นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล	ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine (Present Simple) และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร	ครู	
155	นางสาวอภิญญา ฝูงใหญ่	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน โดยใช้สื่อ Box Method สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง	ครู	
156	นางกรรณิกา หัสรินทร์	การศึกษาผลการใช้บัตรพลังและการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร เพื่อลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กออทิสติกชั้นเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
157	นางสาวกมลชนก งามขำ	การผลิตสื่อการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน YouTube ของครูผู้สอน เรื่อง พุทธประวัติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดเสาชิงช้า	ครู	
158	นางสาวนัจญม๊ะ งามมัน	ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่นจังหวัดสตูลที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา	ครู	
159	นางวาสนา รุ่งอรุณรักษ์	การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา (5E-POLYA Model)	ครู	
160	นางไกรสร ประดับเพชร	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2	ครู	
161	นายวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วารกุล	การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ)	ครู	
162	นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณ	การพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคคลออทิสติกโดยใช้ชุดบัตรภาพธรรมชาติ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
163	นางสาวสรารัตน์ เวชกุลไชยพงศ์	การแก้ปัญหาด้านการอ่านสะกดคำ โดยใช้สื่ออักษร 5 สี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)	ครู	
164	นางสาวพรธีรา การเกษม	รูปแบบการพัฒนาอ่านออกเสียง Ch และ Sh ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยการ โดยใช้แอปพลิเคชัน Thunkable	ครู	
165	นายรัฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง มัทนะพาธา ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	
166	นายจักรกฤษณ์ เทศทอง	การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ห้องเรียนคูขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย หน่วยบริการเมืองสุโขทัย	ครู	
167	นางรุ่งนภา อัมรัตน์	การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่นทรายเพื่อพัฒนา ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2	ครู	
168	นางกัลยา สำรองพันธ์ุ	การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กออทิสติก โดยใช้ชุดแบบฝึกลากเส้นพื้นฐาน (Basic line frame)	ครู	
169	นางสาวเบญญาดา วิริไฟ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
170	นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิลักษณะและภูมิสังคมภาคใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201	ครู	
171	นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์	ครู	
172	นางสาวจิรารวรรณ จิตรบรรจง	การพัฒนาทักษะการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสื่อ Youtube ช่อง MATH by Kru Ming โรงเรียนวัดเสาชิงช้า	ครู	
173	นางสาวปัทมา สุขรักษา	การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคด้วยกิจกรรมลูกบาศก์สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนลาแม	ครู	
174	นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุวภิญโญภาส	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เวลา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) บูรณาการทักษะชีวิต	ครู	
175	นายณัชพล รอดชู	การพัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปรีงเพชรไพศาล)	ครู	
176	นางสาวชนิดา แก้วนาค	การพัฒนาสมาธิของเด็กกอดทิสติกโดยใช้กิจกรรมมัดไหมทานตะเวน	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
177	นางสาวเตชินี ภิรมย์	ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วย Google Classroom ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ Liveworksheets ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	ครู	
178	นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์	การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 วิชา เคมี 2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2563	ครู	
179	นางจันทร์จิรา แดงฉาน	ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ขนมไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร	ครู	
180	นางสาวรุสมิ์ แวแย้ง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ชั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาร์ลูดูมวิทยา	ครู	
181	นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภา	พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.ชม.2	ครู	
182	นางสาวเจริญขวัญ รัตนวงษา	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังสามหมอวิทยาการ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
183	นางนวลอนงค์ บำฮา	การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด กาแป๊ะกอตอ หล่อหลอมชุมชน มนต์เสน่ห์เบตง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)	ครู	
184	นางสาวกิตติยา จำนงค์พันธ์	การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตรและความจุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ในชั้นเรียนที่สอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)	ครู	
185	นายสันต์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล	ผลของการจัดกิจกรรมครัวคุณหนูที่มีผลต่อการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้า ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	
186	นางสาวสาวิณี รอดบัณฑิต	การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบออนไลน์ ด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ควบคู่กับการใช้ PERMA Model	ครู	
187	นางสาวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย	การพัฒนาความสามารถในการนั่งทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร	ครู	
188	นางสาวปิยพร วันสุทธะ	การพัฒนาผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	
189	นางสาววิมลมาศ แสนมะสูง	รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด มหาราชของไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฎ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
190	นางปิยะวรรณ สิมสา	ผลการใช้เทคนิคการชี้แนะทางวาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางบวกในการลดพฤติกรรมนอนทิ้งตัวของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	
191	นางสาวศิริพร ชอบสะอาด	ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	ครู	
192	นางสาวกัลย์สุดา ชัยโย	แนวทางการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านนาฟอนอำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่	ครู	
193	นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (หน่วยบริการรัฐฯ)	ครู	
194	นางสุทัศน์ ใจกล้า	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบผสมผสานร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเชิงสร้างสรรค์ วิชา โครงการอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
195	นางพรพรรณ ใจชื่อ	ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
196	นางสาวสุภาวดี หลวงจันทร์	การใช้กิจกรรมการเล่นิทาน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของเด็กปฐมวัย	ครู	
197	นางกชพรรณ ทวีวงศ์	การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
198	นางสาวอัญชลี แว่ววัชรศรี	การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเล่านิทาน	ครู	
199	นางสาววัชรมน เจริญผล	การออกแบบเกมการ์ดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการเรียน เรื่อง คำยืมจากภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ครู	
200	นายณรงควิทย์ สิงคิบุตร	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย google classroom เพื่อแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ในด้านการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) สำหรับวิทยาการข้อมูล รายวิชา ว32181 วิทยาการคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ครู	
201	นางภัทรพิมล ดนเสมอ	รายงานวิจัยการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดาวบนท้องฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	ครู	
202	นางรัศมี อ่วมน้อย	ผลการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้บูรณาการลูกเสือที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย	ครู	
203	นางสาวพัชรา พรหมกุล	ผลของการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย (Leg press) ในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากรรมาศเหี้ยดเข้า (Quadriceps muscle) ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ครู	
204	นางจุฑาภรณ์ กิตติอุดมพร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Virtual School Online และ Facebook Live ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
205	นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Project and Service Based Learning เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32201 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก	ครู	
206	นางสาวชลดา จันทะเสน	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ด้วยแบบฝึกออกเสียงคำตรงกันข้าม	ครู	
207	นางสาวจันทร์จิรา ใจงาม	พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 โดยใช้แบบฝึก	ครู	
208	นางสาวอวิศยา เหล็กแก้ว	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ครู	
209	นางสาวนงคราญ อิน่าน	การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง	ครู	
210	นายเอกชัย รอดบำรุง	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเรียกใช้ และองค์ประกอบเกี่ยวกับโปรแกรมตารางการทำงานสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	ครู	
211	นางสาวอังคณา เสถียรดี และคณะ	พัฒนาการสื่อสารโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับ บุคคลออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
212	นางสาวนิจนาง พิกุล	พัฒนาทักษะการสื่อสารสองทางสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้ชุดบัตรภาพ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
213	นางสาวปุกัญญาภา แจ้จกุล	การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ด้วยทักษะครูพันธุ์ C เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	ครู	
214	นางสาวกิงกาญจน์ ตันติวุฒิ	ผลของการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการใส่เสื้อมีกระดุม	ครู	
215	นายศุภเกียรติ วรรณสาร	การศึกษาผลการเสริมแรงโดยใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม	ครู	
216	นางสาวสุประวีณ์ จุฑาบุตร	พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564	ครู	
217	นางชุกษม ธิรพงศ์พันธ์	ผลการใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี	ครู	
218	นางสาวท สมะวรรณนะ	การจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย	ครู	
219	นางนันธิดา วิรุฬพัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับใบงาน Live Worksheets เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
220	นางสาวชัชกริน เจริญศรี	เรื่อง การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการเขียนประโยคภาษาจีน โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564	ครู	
221	ว่าที่ ร้อยตรีพวงค์ สันทาลุณย์	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนที่มีต่อ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ครู	
222	นางสาวภัศร ไชยวงศ์	ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับเด็กปฐมวัย	ครู	
223	นางสาวธารารัตน์ ดวงจันทร์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS)	ครู	
224	นางสาวณัฐริมา ศิริพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของไทย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนังสืออ่านเพิ่มเติมฉบับการ์ตูน E-book ชุดเรียนรู้ประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564	ครู	
225	นางสาวจิตอารีย์ วงศ์สมบัติ	การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเทา โดยใช้นวัตกรรม “KRU OK25 Model”	ครู	
226	นางกานต์นารี ธรรมครบุรี	การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ Pakkred Learning Cyber เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ครู	
227	นางสาวนนทพร บัวศรี	ผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ทางภาษา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
228	นายชวลิต สนิทมัจโร	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)	ครู	
229	นางสาวชุตินันท์ คงรัตน์ไพศาล	การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ในรายวิชาชีววิทยา 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
230	นายวิทยา แสนโคตร	ผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ	ครู	
231	นายเสฏฐวุฒิ นิลกระ	การยกระดับผลสัมฤทธิ์และฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเสริมศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์	ครู	
232	นางสาวศิริินภา จตุแทน	ผลการใช้ป้ายกระดานสื่อสารในการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก	ครู	
233	นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทย	การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยชุดกิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนเตรียมความพร้อม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง	ครู	
234	นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน	รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
235	นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช	ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 6 แบบออนไลน์ผ่านทาง Line Group ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
236	นายณัฐพัฒน์ คำถาวร	การพัฒนาทักษะการสืบค้นและเลือกใช้ข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4	ครู	
237	นายธนวัฒน์ ปากหวาน	ผลการปรับพฤติกรรมการไม่ยอมรับประทานอาหารอื่น สำหรับเด็กออทิสติกรายกรณี โดยใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรม เทคนิคการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร	ครู	
238	นางณัฐธิญา มะบุญยานพัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การหารเศษส่วน ด้วย youtube ช่อง มีณัฐกับคณิต	ครู	
239	นายอัปดุลมานะห์ หามะ	การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ สู่การสร้างสรรคงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาร์ลุลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	ครู	
240	นางสาวฮานาน ยูโซะ	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาร์ลุลูมวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	ครู	
241	นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์	การพัฒนาเว็บไซต์แบบบูรณาการ เรื่อง การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสระแก้ว	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
242	นางสาวภัทรทิพา จำเนียร	การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201	ครู	
243	นางสาวภริดา บุญศิริชัย	การพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชา อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
244	นายสุรชัย ชูธงชาติ	การใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับ โปรแกรม Sibelius 7 พัฒนาความสามารถในการอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองพญา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราชบุรุษบำเพ็ญ) ด้วยการพัฒนาร่วมกัน ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ครู	
245	นางสาวศศิตา ชุณหโชคอนันต์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศกับความหลากหลายและพฤติกรรมทางเพศ ผ่านกระบวนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
246	นางสาวกุลธิดา ลาदनอก	การใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี	ครู	
247	นางสาวพรทิพา สุธงษา	การพัฒนาทักษะการฝึกพูดโดยใช้สื่อบัตรภาพหมวดสัตว์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
248	นายจตุติ ประนมศรี	รูปแบบการเรียนรู้ STEM Education โดยใช้หลักตามกระบวนการเรียน แบบความร่วมมือด้วยทักษะ 7Es	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
249	นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอน Power Point เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201	ครู	
250	นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย	การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยใช้กิจกรรมจับคู่รูปภาพกับพยัญชนะไทย ก - ฮ เรื่อง การรู้จักพยัญชนะ สำหรับนักเรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการห้วยยอด ประจำปีการศึกษา 2563	ครู	
251	นางสาวเนาวรัตน์ จันทนา	ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กไลฟ์ Facebook live รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	
252	นางศิรินันท์ จุ้ยมอด	ผลการใช้ชุดฝึกพูดและการสื่อสาร (Practice Speaking and Communication SET : S&C) ที่มีต่อความสามารถในการแสดงออก ทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง	ครู	
253	นายพิชญพันธ์ จันทน์น้อย	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การปกครองและเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
254	นางสาวสิริพร เอี่ยมวิสัย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับ ปวช.3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงวัตถุ กรณีศึกษา เกม Wordsearch	ครู	
255	นางจินตนา ยั่งยืน	การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “รักษหอยขาท้องถิ่นท่าชนะ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
256	นายยุทธภพ เรืองฤทธิ์	พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยแนวคิด CLPR “ง่าย น้อย เร็ว” ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนคลองแดนวิทยา	ครู	
257	นางสาวอลิสสา ผิวเงิน	พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีความสุข ร่วมกับชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ครู	
258	นางกัณฑ์ฤทัย งานวิชา	พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา Word wall สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก	ครู	
259	นางสาวกมลวรรณ สีแสง	พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ด้วยชุดแบบฝึกหัดทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเสาชางนอก	ครู	
260	นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัง	พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ บันได 4L ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
261	นางสาวนลินี สูงยิ่ง	การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	ครู	
262	นางอรอุมา ทาสี	การส่งเสริมทักษะทางด้านการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้หนังสือนิทาน	ครู	
263	นายรัตติกรณ์ ทองแฉม	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
264	นายสมพร ผัดแก้ว	การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว	ครู	
265	นายแสงดี ปรีชาประพาหงส์	การจัดการเรียนรู้ในยุค 4.0 โดยใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
266	นางสาวจะแอสေး มูยา	การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก phonics โดยใช้สื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านดาร์ลุอูลุมวิทยา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	ครู	
267	นายธนวัฒน์ รัตนเดโช	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง สัมโอบุโกยะรัง รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ของนักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
268	นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิงรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี	ครู	
269	นางสาวยุริกา สิมะพรม	การพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลสู่ฐานสมรรถนะ ด้วย GD-CAR2 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
270	นายวัชรพงษ์ แสนมาโนช	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ครู	
271	นางสาวมาเรียม ประคู้	ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง มหันตภัยยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
272	นางสาวอภิชญา สังกะคำ	แนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	ครู	
273	นางสาววิสารัตน์ ทองเพียร	การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเสารงนอก โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทย	ครู	
274	นางสาวเมธินี สรรเสริญ	การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)	ครู	
275	ว่าที่ ร้อยตรีศุภวิชญ์ สุขเจริญทรัพย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะแฮนด์บอล โดยใช้สื่อออนไลน์แอปพลิเคชัน Thinklink ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
276	นางสังวาลย์ คำโสภา	รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด หน่วยวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์โดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	ครู	
277	นางสาวทิพย์วรรณ หมอเก่ง	การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับ บทเรียนออนไลน์ด้วยกลวิธีการแก้ปัญหา STAR ด้วยการพัฒนา บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีต่อความสามารถ ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเมืองพัทธา 1 (เจริญ พิศลยบุตรราชภัฏรำไพพรรณี)	ครู	
278	นางสาวพาริดา สุวรรณโคตร	การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5	ครู	
279	ว่าที่ ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์ อินเฉลียว	การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	ครู	
280	นายวรพจน์ เหล็กดี	การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส 13101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPS)	ครู	
281	นายธีระพล แก้วคำจันทร์	ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ร่วมกับการใช้คำถาม พัฒนาการคิดที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
282	นายมานิตย์ ประธาน	การพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบการสอน LEAF MODEL วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3	ครู	
283	นายสุริยะ จิตรจำ	การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาดนตรี เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	ครู	
284	นางสาวอิตายะห์ แวยามาเล๊ะ	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)	ครู	
285	นางจิตตารีย์ จักรพงษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom	ครู	
286	นางสาวสุจิตรา แก้วเขียว	การใช้เทคนิคการเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม	ครู	
287	นางจันทร์จิรา ชัยอินทริอาจ	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยการใช้ชุดทดลองเคมีเทคนิคไมโครสเกล ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน Google Site เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
288	นางสาวจันจิรา น่วมนวล	การพัฒนาการออกเสียงคำโดยใช้สื่อบัตรภาพกิจวัตรประจำวัน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
289	นางสาวพิลัดดา ดวงจันทร์	ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบ 7 Steps STP Model เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร	ครู	
290	นายพิสิษฐ์ สมใจ	การปรับพฤติกรรมการตอบคำถามในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เกม VONDER GO ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	
291	นายพรพงศ์ นวลศิริ	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
292	นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทฤษฎีบทวงกลม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (FLIPPED CLASSROOM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ	ครู	
293	นางชลธิชา โอภาส	การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ชุดฝึกทักษะสื่อป๊อปอัพผลไม้ไทยนำรู้ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
294	ว่าที่ ร้อยตรีธนา โยธาชัย	การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019	ครู	
295	นางสาวนิสา ตาสว่าง	การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง กรดเบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ครู	
296	นางสาวสุพัตรา แอระหิม	การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบ LCO	ครู	
297	นายสุขใจ ไพเราะ	การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหา องค์ประกอบ และหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร	ครู	
298	นายณัฐวุฒิ สกฤณี	การพัฒนาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	ครู	
299	นายอิสมาแอล ปูยั้ง	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานและชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค 5W1H ในรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล	ครู	
300	นางสาวศรัญญา พิมเสน	การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
301	นายณัฐดนัย สุวรรณสังข์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับการเน้นสี่ข้อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม	ครู	
302	นางสุรินทร์ ตันสกุล	การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ด้วยกลวิธี Reused Model เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางแพะ	ครู	
303	นายจรรุณ ชาติไทยเจริญ	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน CAI วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 บนระบบปฏิบัติการ Android	ครู	
304	นายวิวัฒน์ หาทอม	การแก้ปัญหาการติดกระดูกและการร้อยเชือกรองเท้าของโดยใช้ชุดฝึกทักษะเครื่องแต่งกาย สำหรับบุคคลออทิสติก ห้องเรียนรุ่งทอแสง 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
305	นางสาวอติตยาพร ศิริบูรณ์	การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการวาดแผนภาพ	ครู	
306	นางสาวฐิติมา มะมิง	การพัฒนาสมาธิให้กับเด็กโดยใช้กิจกรรมฝึก ตัด ปะ	ครู	
307	นางสาววลัยพรรณ ยี่งมีสกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฏจักรของหิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีสุदारามที่ได้จัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI)	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
308	นางสาวกิงกาญจน์ แสนสุข	เรื่องการใช้บทเรียนออนไลน์โดยเทคโนโลยีสื่อผสมร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารและการย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	
309	นายธีรพงศ์ มีโชค	การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น (5-step process) ร่วมกับกลยุทธ์การอ่านตามแนว PISA	ครู	
310	นางสาวซารอมิยะห์ บาอะคีรี	ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อผสม (Social Media) สารระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ	ครู	
311	นางสาวจิรนาฎ เกื้อเดช	การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ที่สอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)	ครู	
312	นางสาวสัณณิษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์	การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชัน Google Classroom	ครู	
313	นางชมพูนุช มาโยธา	รายงานการวิจัยพัฒนาชุดการสอนแบบไฮบริด (Hybrid-Learning) รายวิชา สุขศึกษา เรื่อง โภชนาการดีชีวิที่มีสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
314	นางณัฐญา คาโส	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีโค้ช เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพนมศึกษา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
315	นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์	การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้สื่อการสอนนิทานเรื่องราวทางสังคม (Social Stories) สำหรับเด็กออทิสติก	ครู	
316	นายสมศักดิ์ โกฐาคาน	การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal ด้วยห้องเรียน Online โดยใช้ Facebook live Big Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	
317	นางสาววรรณิศา ไชยโคตร	การศึกษาการเล่านิทานเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3	ครู	
318	นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี	การพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์แสนสนุกตามแนวคิด สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ครู	
319	นางสาวยุวรีย์ หาญบัวแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ จำนวนเต็ม โดยใช้สื่อการสอนวงล้อหรรษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม	ครู	
320	นายเทิดพงษ์ คงแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้เทคนิคการสอน แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคสเก็พโพลดิ้ง	ครู	
321	นางสาวศรีเรือน นารีเลิศ	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องบทบาทหน้าที่	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
322	นางสาวชญญา ศรีม่วง	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่ส่งเสริมทักษะการรู้สื่อและสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา	ครู	
323	นางสาวศิริประภา สุขสา	ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	
324	นายกิตติชัย จันทร์โพธิ์	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โปรแกรมพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ครู	
325	นางสาวสัณห์ฤทัย โลงนุช	การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมแบบActive Learning ผ่านกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)	ครู	
326	นายเอกสิทธิ์ ใจดี	ผลของการใช้ชุดพัฒนาทักษะทางสังคมที่มีต่อการเล่นอิสระ	ครู	
327	นายพยุงค์ศักดิ์ ตีบบากศ	การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านป่าเลา	ครู	
328	นางแพรวพรรณ อินทนิจ	ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติที่มีผลต่อ ทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าคล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
329	นางสาวรัชณี จอมศรี	ผลการใช้ชุดกิจกรรม CP kit ส่งเสริมทักษะการทรงท่า สำหรับเด็กพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม	ครู	
330	นางสาวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี	การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก ด้วยวิธี ABA (Applied Behavior Analysis)	ครู	
331	นางสาวอมรรัตน์ เกียรติอำ	การแก้ปัญหาการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียง โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ครู	
332	นางปาริชาติ สุขแก้ว	การวิจัยและพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง ด้วยการใช้กรณีศึกษา กิจกรรมสนุกกับแตรลม	ครู	
333	นางสาวพิชญ์ศุภญา เกกิงผล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญจากนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิตยาคม”	ครู	
334	นายदनัย ใจเย็น	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติผ่านกระบวนการ 5 steps ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์	ครู	
335	นายเชษฐรัฐ กองรัตน์	การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (EduLearn)	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
336	นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Daily Expressions ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายวิชา Intensive English 6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ครู	
337	นางสาวแวแยนะ ประคู้	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค32102 เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราอุลุมวิทยา	ครู	
338	นางสาวณัฐกฤตา ปัตตลาโป	การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
339	นางสาวจิรัญญา สนิทวัฒนากุล	การเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเก่าขามวิทยา	ครู	
340	นางสาวภาณรินทร์ วัฒนกุล	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรสุโขทัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
341	นายภาณุวัฒน์ ไรร่างกิจ	การเรียนรู้งานเกษตร โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21	ครู	
342	นางสาวปนัดดา สุดศักดิ์	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่สอนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง30279 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เรื่อง รูปแบบและประเภทของธุรกิจขนาดเล็ก	ครู	
343	นางสาวธีมาพร ชุริมนต์	แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครอง สำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กสมองพิการ	ครู	
344	นายพชรพล อารีชาติ	การศึกษาค้นคว้าผลการเรียนและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ห.ร.ม.ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWDL	ครู	
345	นางสาวจินตนา ชัยนิตย์	การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยระบบ Phonics โดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวเขตวิทยา ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	ครู	
346	นางสาวจริญา บุญส่ง	การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสามัคคีศรีธาราม	ครู	
347	นายณรงค์ชัย วรรณศิลป์	การศึกษาค้นคว้าผลการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
348	นายกฤษติพงษ์ พลีดี	การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT	ครู	
349	นายวีรณัฐ ล้อมเจริญสุข	การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานในบทเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้สีช่วยในการจดจำ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
350	นางสาวกมลทิพย์ ศรีนุ่น	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ด้วยแบบฝึกทักษะ	ครู	
351	นายทวิศักดิ์ ภู่อชัย	การใช้ GOOGLE WORKSPACE และแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชา ฟิสิกส์	ครู	
352	นางสาวเสาวลักษณ์ ปลีกระโทก	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ	ครู	
353	นายณัฐพล เลิศวิริยะปิติ	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ARTRAS+F Model เพื่อพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
354	นางสาวมูรณี มุทานิ	การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564	ครู	
355	นางสาวธัญญา สนศรี	การใช้สื่อการสอนออนไลน์ WCLพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	ครู	
356	นางสาวณัฐชยา รักษา	การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสนสุข	ครู	
357	นายสุระเชษฐ แก้วมะโน	การบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยรูปแบบ STARS MODEL โรงเรียนเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครู	
358	นางสาวศยามล เมฆวงศ์	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อพัฒนามโนทัศน์เคมีและส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	
359	นางสาวรินดา พูลสว่าง	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง งาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้	ครู	
360	นางสาวนริสา ระวังผิด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยวิธีการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การพัฒนาการอ่านจับใจความ	ครู	
361	นายพัชรพล ปุกมะ	การลดความถี่ของพฤติกรรมลูกจากที่นั่งขณะฝึกพูดโดยใช้เป็ยอรรถกรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
362	นายันทวุฒิ กัสณุภา	ผลการใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการนั่งทรงตัวของบุคคลพิการซ้อน	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
363	นางสาวปราณี รักเมืองไพร	การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การสวมรองเท้าผ้าใบ โดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
364	นางสาวมณฑนา กมขุนทด	การพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	
365	นางสาวฉานตา รักน้ำเที่ยง	การใช้การเสริมแรงที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมไม่ ของเด็กออทิสติกขณะทำกิจกรรมการเรียน	ครู	
366	นางสาวนารี โอภาโส	การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนที่เรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A	ครู	
367	นางสาวนธินีย์ พงษ์พัฒน์	พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรม เพื่อการขีดเขียน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	
368	นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ Facebook Live ในรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครู	
369	นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่ง	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตั้ง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2 โรงเรียนโนนเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
370	นางทวิพร ช่วยเพล	การพัฒนาการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสัตว์ โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
371	นางสาวอารอดะห์ ยานยา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้แบบจำลองของเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนดาราอุลูลุมวิทยา	ครู	
372	นายสุบิน นาคปลัด	การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้บ้านเป็นฐานสู่ความพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน	ครู	
373	นางไทรรัตน์ สารบุตร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
374	นางสาวภัทราภรณ์ อินทรลำสมุทร	การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กสมองพิการโดยใช้กิจกรรมการปั้น	ครู	
375	นางสาวปารีชาต ครุฑนุสินธ์	พัฒนานวัตกรรมการชุดกิจกรรมความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง เพื่อการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
376	นายพลพล คำวัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	
377	นางสาวสลิลรัตน์ ศรีภา	การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้เกมการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
378	นางสาวพิรดา เจาะแม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สัตว์และประเภทของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)	ครู	
379	นางสาววรรณิกา แผ่นทอง	การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ร่วมกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Schools Then and Now สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ครู	
380	นางสาวชุตติมาธร นะมาเส	การพัฒนาความจำขณะทำงาน โดยใช้แบบฝึกออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น	ครู	
381	นางสาวกมลชนก ชัยชนะ	การพัฒนาทักษะการทำคูกี้คอร์นเฟลก โดยใช้ชุดกิจกรรมการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ learning by doing สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
382	นางสาวกัลยา เรือนรักเรา	การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมด้วยสื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เกมการศึกษา “ตามหาสัตว์น่ารัก”	ครู	
383	นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์	การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ วิชาหน้าที่พลเมือง 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
384	นางสาวธัญลักษณ์ บุญประกอบ	การพัฒนาทักษะการคิดเรื่องการคูณและการหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณและการหาร	ครู	
385	นางสาววัลยา ไชยพรม	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรอบแนวคิด TPACK MODEL เพื่อส่งเสริม การกำกับตนเองในการเรียนรู้ (Self-regulated learning) รายวิชาแนะแนว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564	ครู	
386	นายปฏิณญา ทาประเสริฐ	ผลของการใช้เทคนิคบำบัดภาวะน้ำลายไหล เพื่อลดภาวะน้ำลายไหล ในเด็กสมองพิการ	ครู	
387	นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาฝรั่งเศสตามแนวคิดเกมิพีเคชั่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
388	นายสงกรานต์ บุตตะวงค์	การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ในการรับรู้ของนักเรียน ที่เรียนรายวิชา ว30204 แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย เลย์	ครู	
389	นางสาวจามรี แซ่ม	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ระบบการเรียนออนไลน์ Google meet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การจัดหาแหล่งเงินทุน	ครู	
390	นางสุพัตรา จันทร์น้อย	การพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา เรื่อง การอ่านและการเขียน ของบุคคลออทิสติก โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ การเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ	ครู	
391	นางสาวอารีรัตน์ ใจอารีย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนเรียงความ โดยใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทองเอนวิทยา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
392	นางสาวอนุศิริ ชินศรี	การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดเสารงนอก ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์	ครู	
393	นายอานนท์ เขียวแก้ว	การพัฒนาความสามารถในการนั่งทรงตัวบนเก้าอี้ โดยใช้เก้าอี้ฝึกนั่ง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
394	นายสารินทร์ แก้วกลม	การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย (คลิปวีดีโอ นิทานอีสป ภาษาอังกฤษ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ครู	
395	นางสาวพิชามญชุ์ กมลเกียรติกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ครู	
396	นายศุภชัย จันทรงาม	ผลการจัดการเรียนการสอน เรื่องเฟสของดวงจันทร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ จากการสอนผู้อื่น (Learning by Teaching Other) ในรายวิชา ว31161 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโคกสว่างคัมภีรวิทยานุสรณ์	ครู	
397	นางทิพย์สุดา ธิศรี	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง คำควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ครู	
398	นางสาวธมลพัชร โพธิ์ศรี	การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) : การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงในธรรมชาติ	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
399	นางสาวทิพาภรณ์ ตรีประสิทธิ์	การพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ศ23102)	ครู	
400	นางสาวสุนิสา ทักมาลี	การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ด้านแบบรูป (Pattern recognition) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดระยอง	ครู	
401	นายกษิตศ ชื่นชู	การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง หนูปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเสาชางนอก	ครู	
402	นางสาวชลชนก สุทธิอาคาร	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)	ครู	
403	นางสาวพัชรี สร้อยเพชร	การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสมัคคีศรีธาราม โดยใช้สื่อการเรียนการสอนชุดมาใหม่มาเสียงทาย	ครู	
404	นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง Food and Drink ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
405	นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การวิเคราะห์วรรณคดีไทย แบบ M - ICU MODEL	ครู	
406	นายธนิษฐ์ ฤกษ์ฉันทิชัยศิริวิศาลสุวรรณ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ คิด-ใฝ่-รู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองและความสุข ในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	ครู	
407	นายวันชัย ชูยบ้านกิ่ง	การช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เรื่องระบบสุริยะโดยใช้กระบวนการ I CAN DO	ครู	
408	นางสาวสวรรยา นามศักดิ์	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ TONKLA Model เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานชีวมวล ในโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ด้วยแนวคิด STEM Education	ครู	
409	นางชญาภา คำแหงฤทธิ	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดภัยรับมือโควิด-19 “ทำความดีด้วยหัวใจอยู่ที่ไหนก็ทำได้ : Do good deeds by heart, wherever you can.” ตามวิธีสอนแบบ MIAP ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ครู	
410	ว่าที่ ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน	การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกและเทคโนโลยี 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/9 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โดยการใช้ Quizizz	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
411	นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร	ความพึงพอใจในการใช้รหัสคิวอาร์ สำหรับศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2	ครู	
412	นางสาวณัฐภาวี วงษ์ครุฑ	การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ ACTIVE LEARNING ในยุคนิวนอร์มอล โดยชุดกระบวนการ GPAS 5 STEPS เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	
413	นางสาวมุขรินทร์ แพงโท	การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลออทิสติก โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง	ครู	
414	นางสาวภรณ์ ศิริวิศาลสุวรรณ	ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ครู	
415	นายโสรัตน์ สันทา	การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษา	ครู	
416	นางสุกัญญา กำเนิดจอก	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยเครือข่าย สังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ครู	
417	นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
418	นางสาวโสมวรรณ กลัวแสง	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่เสด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2	ครู	
419	นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอย	การใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสติก	ครู	
420	ว่าที่ ร้อยตรีอภิชัย เทือกหัน	ผลการใช้ชุดกิจกรรม SETT Framework ปรับพฤติกรรมไม่นั่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก	ครู	
421	นางพัชรี ไชยสิทธิ์	การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Welcome To ASEAN	ครู	
422	นางวลัยรัตน์ เมฆมีเดช	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
423	นางสาวนริศรา ราญอรอน	การพัฒนารูปแบบกิจกรรม “สร้างสื่อสร้างสรรค์” ที่ส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตและความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยใช้ SUANCHON MODEL	ครู	
424	นางสาวฐิรษา แก้วพฤกษ์	การพัฒนานวัตกรรม Web Application เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ OnDemand ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ด้วยกระบวนการสอนTPACK ร่วมกับทฤษฎีห้องเรียนกลับด้าน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
425	นางสาวบุษรา บุญรักษ์	ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มสภานักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฎ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)	ครู	
426	นายวันเฉลิม บุญเกษม	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20	ครู	
427	นางสาวอุมาพร บรรเลงส่ง	การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกับการยืดเหยียดร่วมกับความร้อนต้นที่มีผลต่อการเพิ่มพิสัยของข้อเท้า ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ	ครู	
428	นางสาวพัชรินทร์ ไพเรืองโสม	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	
429	นายวชิรวิทย์ เวณโกเศศ	ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยการบูรณาการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ Construct Modelling เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้ต่อรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง การวัดปริมาณ และหน่วยทางฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม	ครู	
430	นางสาวกมลฤทัย เนตรทิพย์	การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
431	นางสาวสุวดี มีเพชร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมดุลเคมีร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ชั้น (7E)	ครู	
432	นางสาวกุลธิดา สุวัชรกุลธร	การพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ใช้การทดลองเสมือน (virtual experiment) ตามแนวทาง สสวท. สำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง งานและพลังงาน	ครู	
433	นางสาวสราวดี สุขหมื่น	ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กก้อทิสติก โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Application LINE ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง	ครู	
434	นางสาวกรวรรณ แก้วสีม่วง	ความร่วมมือของผู้ปกครองในการพัฒนาเซาว์ปัญญาเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคิด	ครู	
435	นางสาวนุรอรห์ เต๊ะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช้การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	
436	นายจักรกล อ่อนละมุล	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ (CPA) ร่วมกับวิธีคิดแบบอริยสัจ 4 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	
437	นางสาวกิ่งนภา ไชยพรม	การพัฒนาทักษะวิชาการค่าจำนวนนับโดยใช้ชุดฝึก 1 2 3 4 และ 5 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
438	นายทงศักดิ์ กันใส	การจัดกิจกรรมชุมนุมโดยใช้ Digital Platform IXL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4	ครู	
439	นางวงเดือน พรหมวิชัย	การพัฒนาภาษามือโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษามือคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	ครู	
440	นางสาวกัลยาณี หนูพัด	การพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการสอนพัฒนาทักษะการคิดด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	
441	นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ	การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน	ครู	
442	นางสาวทรศกรณั ยอตระบ่ำ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยใช้การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	ครู	
443	นางธีราพร เดิมทำรัมย์	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง What do you want to be ? ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบัวเขตวิทยา อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	ครู	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
444	นายฐิติพัฒน์ วิณิน	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนฟุตบอลของผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (106 หน้า)
445	นางชูลี เกษสาคร	การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (80 หน้า)
446	นายวรรณนพ ศิริสวัสดิ์	ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
447	นางสาวธมลวรรณ สุทธิการุณ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำานารายณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (77 หน้า)
448	นางสาววัชรียา เดชะองอาจ	การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
449	สิบเอกปราเมษฐ์ เขื่อนแปง	การผลิตแอลกอฮอล์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาในชุมชนบ้านสันต้นหม้อ อำเภอมะออย จังหวัดเชียงใหม่	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
450	นางสาวมนชญา สระบัว	การออกแบบคู่มือการใช้งานภาพเลขนศิลป์จากอัตลักษณ์อีสาน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1 3. เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
451	นางสาวธนรรภรณ์ ลักษณะบวรวงศ์	การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา บทเรียนภูมิศาสตร์	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (63 หน้า) 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
452	นางละออ แสงสุข	การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการใช้โมดิฟายเพรเยอร์โมเดล	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1 3. เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จ ก่อนปี 2562 (ระบุ 2561)
453	นางสาวสุพัตรา เกตุสุข	การเสริมสร้างความกรุณาต่อตนเองของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะซึมเศร้า โดยการให้คำปรึกษากลุ่ม	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (136 หน้า)
454	นางสาวสุดาวรรณ ยามา	การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (68 หน้า) 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1
455	นางสาวพลอยณภัทร์ ชมชื่น	รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (66 หน้า)
456	นางสาวจิตาภา เอียดเหลือ	ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ5R กับเรื่องราวศรีวิชัยเมืองโบราณ เล่าขานนาม ณไชยา ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
457	นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน	รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Stencyl สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1 3. เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จ ก่อนปี 2562 (ระบุ 2561)
458	นางสาวณัฐนรี สมิตร	การศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยววิถีลือชาอดีต ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
459	นายพีรภิตต์ ทองเจือธิติโชติ	การพัฒนากลยุทธ์การบริหารและการจัดการหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
460	นายศราวุธ รามศรี	ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมแบบ STEAM ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (186 หน้า)
461	นายอนันต์ ไยเพชร	การแก้โจทย์ปัญหาการบวกด้วยเทคนิค KWDL	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
462	นางปิยรัตน์ กรมพันธ์ุ	การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
463	นายรณชัย เกตุศิริ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง นโยบายการเงินการคลัง	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (69 หน้า)
464	นางสาววรัญญา พระเทพ และคณะ	ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานส่งต่อ (SPECIAL UNIT) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก	ครู	1. ผู้ส่งผลงานวิจัยไม่ใช่ผู้วิจัยหลัก และมีสัดส่วนการทำผลงานวิจัยไม่ถึง ร้อยละ 60
465	นายฉัตรชัย ราชภักดี	การศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีภาวะออทิสซึม โดยใช้กิจกรรมฐานกาย	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (65 หน้า)
466	นางปรารธนา ป้องกัน	การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามรูปแบบชิปปา เรื่อง การหารจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (94 หน้า) 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
467	นายจิรวัดน์ รัตนเทพปัญญากุล	การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง รายวิชานาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ16103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย
468	นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปะเดชอังกูร	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (327 หน้า) 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1
469	นายจักรกฤษ นิยมวัน	การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับการเรียนแบบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัย
470	นางสาวณทิตา สุขนภาชูสกุล	วิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาพัฒนาการใช้เด็กกล้ามเนื้อมือของเด็กหญิงสุพรรณษา หมีนจิต นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
471	นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ	การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (62 หน้า)
472	นางสายฝน วังการวรรณ	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (131 หน้า)

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
473	นางสาวกรวิมล โขศรีรักษ์เมธี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (67 หน้า)
474	นางสาวสุณัฐฎีกา พลวิชัย	การพัฒนาทักษะการอ่าน (คำศัพท์สัตว์) รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กับเทคนิคการสอน แบบ active learning	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
475	นางสุภารัตน์ ภูเขตตา และคณะ	การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
476	นางสาวชนัญชิตา ภัทธุเสนา	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (66 หน้า) 2. เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัย
477	นางสาวกัญญา สุริยะกมล	ผลการใช้วิธีเพ็คส์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (78 หน้า)
478	นางสาวสุวรรณี ทองพันซัง และคณะ	ผลของการพัฒนารูปแบบการเขียนแผนการสอนโดยใช้กระบวนการคิด เชิงออกแบบเพื่อสร้างแผนการสอนหน้าเดียวแบบเห็นภาพ (Visual Plan) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสิทธิภาพในการสอน และความสุขในการทำงานของครู	ครู	1. ผู้ส่งผลงานวิจัยไม่ใช่ผู้วิจัยหลัก และมีสัดส่วนการทำผลงานวิจัย ไม่ถึงร้อยละ 60
479	นายยุทธกร สืบจักกะ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแหลมหาด โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
480	นายประจักษ์ น้อยเหนือ	การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การจัด การเรียนรู้ปรากฏการณ์เป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัย

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
481	นางสาวรัฐญา พรเพิ่ม	การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กกอดทิสติกในห้องเรียน โดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
482	นางสาวจรินันท์ ตันตระกูล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ Google Site เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
483	นางสาวอัจฉิมา ไชยชิต	การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย CAI Steam ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเสารงนอก	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
484	นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิด และคณะ	การพัฒนาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง	ครู	1. ผู้ส่งผลงานวิจัยไม่ใช่ผู้วิจัยหลัก และมีสัดส่วนการทำผลงานวิจัย ไม่ถึงร้อยละ 60 2. ไม่แนบแบบ วจ.1
485	นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา โดยใช้เกม Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (61 หน้า)
486	นางสาวสุพรรณิ ศรีโสภา	การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
487	นายศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์	การพัฒนาบอร์ดเกม Econ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดสรร ทรัพยากรตามหลักเศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน	ครู	1. ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่ครูสภาออกให้
488	นายประภาส สารทอง	เกมนักล่าขุมทรัพย์ตัวสะกด	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
489	นายวิษณุพงศ์ พุ่มบุญภาคย์	การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจโดยใช้รูปแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (71 หน้า) 2. ไม่แนบแบบ วจ.1
490	นางสาวลินลดา เนตรวรรณ	การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างวินัยในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนห้วยตุมวิทวิทยาการ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (70 หน้า)
491	นางสาวกษมา ช่วยยิ้ม และคณะ	รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2	ครู	1. ไม่แนบแบบ วจ.1 2. ผู้ส่งผลงานวิจัยไม่ใช่ผู้วิจัยหลัก และมีสัดส่วนการทำผลงานวิจัยไม่ถึงร้อยละ 60
492	นายเทิดไท แฉล้มชาติ	การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (65 หน้า)
493	นางสาวจิราพัชร ใฝ่คุณิพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำภาษาบาลีและสันสกฤตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสม	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (62 หน้า)
494	นางสาวอัญชนา จรตระการ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
495	นายวิเชียร ตีระพงษ์	การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสาร ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
496	นายธวัชชัย บึงใส	ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัยในรูปแบบ PDF 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1
497	นายชุมพล อรพล	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ interactive ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
498	นายถิรณัย บับที	การพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะลีลามือสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา	ครู	1. ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารอื่นที่ครูสภาออกให้
499	นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเก่าขามวิทยา ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัยในรูปแบบ PDF 2. ไฟล์เล่มผลงานวิจัยเกิน 60 หน้า (69 หน้า)
500	นางสาวหยิตา พลยิ่ง	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับมัธยมศึกษา โดยการยึดสื่อดิจิทัลวิถีทัศน์เป็นภาระงานในสถานการณ์ Covid-19 ระบาด	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (66 หน้า) 2. เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
501	นางสาวธัญญารัตน์ ชินโสม	ผลการพัฒนาความสามารถในการชี้หรือบอกกรุปทรงเรขาคณิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ชุดสื่อจิ๊กซอว์สร้างสรรค์	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัยในรูปแบบ PDF 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ.1/1 ในรูปแบบ PDF
502	นายภัทรพล อินทรหอม	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีสอนแบบ Storylineของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (63 หน้า)

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
503	นางสาวณัฐกมล แม่นดินแดง	การวิจัยเชิงกรณีศึกษา : ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวต่อความสามารถในการทรงตัวของเด็กสมองพิการที่มีภาวะการทรงตัวผิดปกติและบกพร่องทางการได้ยิน (พิการซ้อน) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม	ครู	1. ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้
504	นางวิภาดา สุวรรณโณ	รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (62 หน้า)
505	นางสาวพัชรี เอียดวงศ์	การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning ชุดก๋วยเตี๋ยวลวกคำ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (69 หน้า) 2. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัยในรูปแบบ PDF
506	นางสาวชุติมา พรมราย	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไร่เสด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (104 หน้า)
507	นางสาววันทนี ศรีอุทารวงศ์ และคณะ	การส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะการวาดภาพลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
508	นางรอกีเยาะ เจ๊ะมะ	การใช้แบบฝึกทักษะเรื่องหลักไวยากรณ์เบื้องต้น	ครู	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัย
509	นายรณชัย บุญลือ	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเภทและเสียงของเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	ครู	1. เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัย
510	นางสาววันวิสา วงสาสน์	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (61 หน้า)
511	นางศิริพร ภูมิประมาณ	รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุรอบตัว รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไร่เสด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (64 หน้า)
512	นางอนงค์ อินตาพรหม	การศึกษาผลของการปฏิบัติงานโดยใช้แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan; ID Plan) ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่	ครู	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (62 หน้า)
513	นางสาวชนนิกานต์ ยางนอก	การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน เรื่อง การแนะนำตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง สัทอักษรจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	1. ไม่แนบบแบบ วจ.1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
514	นางสาวสุภลักษณ์ พิเคราะห์	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	ครู	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
515	นางสาววรินญา บุตรสักดิ์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนและวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Attention Hight ร่วมกับการจัดการการสอนแบบปฏิบัติงานกลุ่มหรือแบบทีม โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	นักศึกษา	
516	นางสาวอัจฉราพร หนองขุนสาร และคณะ	การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การทำแผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	นักศึกษา	
517	นายสิริชัย ปานจำรูญ	ผลของการฝึกเดินโดยใช้ชุดปรับท่าทางในเด็กสมองพิการที่มีภาวะกระดูกเชิงกรานคว่ำไปข้างหน้ามากเกินไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ	นักศึกษา	
518	นางสาวสาลิณี พิธานรัมย์	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นักศึกษา	
519	นางสาวกานต์ธิดา ก้อนทอง	การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คำควบกล้ำ จากการใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นักศึกษา	
520	นายสมศักดิ์ แจ่มมี	การปรับปรุงพฤติกรรมการรอคอยของเด็กออทิสติกโดยใช้ตารางกิจกรรม	นักศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
521	นางสาวภัทธรศิริ ธนกิตต์วีรวิบูล	การพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยโดยใช้สื่อคาราโอเกะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	นักศึกษา	
522	นางสาวโสธยา อยู่เย็น	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ ทหารของเศษส่วนและจำนวนคละ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	นักศึกษา	
523	นายสถาปัตย์ กมลเดช	การศึกษาวิจัยผลการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ เรื่องในการอ่านโน้ตไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบล ท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	นักศึกษา	
524	นายสิทธิชัย พูนศรี	การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	นักศึกษา	
525	นางสาวมรกต แสงเพลิง	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการท่องหน้าทับเพลงไทย ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม	นักศึกษา	
526	นายชัยภัทร เทศรัมย์	ผลการใช้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับวิธีการสอน แบบเชิงรุกที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง	นักศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
527	นายไชยวัฒน์ พันธุ์สวัสดิ์	การพัฒนาสื่อบนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลิงนงทา	นักศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
528	นางสาวจิตติพร เสตเตมิ	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สุภาชิต คำพังเพย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม	นักศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
529	นางสาวราตรี บุญเรืองนาม	ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพหนองพัฒนาวิทยา	นักศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
530	นางสาวณัฐธยาน์ บุญนายก	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ GIFT Model เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 รายวิชา ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีปากพนัง	นักศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
531	นางสาวกวีณา คชภูมิ	รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KWIN Model เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 รายวิชา ส21104 สังคมศึกษา 2 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีปากพนัง	นักศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
532	นางสาวสุจิตรา มีชัย	พัฒนาสมาธิของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ฉีก ตัด ปะ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564	นักศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (62 หน้า)
533	นางสาวดาวณา สุวรรณดี	ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จการเรียนออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet ในช่วง COVID-19	นักศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
534	นางสาวกนกวรรณ สังสมานันท์	การใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564	นักศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (68 หน้า)
535	นางสาวกมลวรรณ เกิดศิลป์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ หน้าที่ในชีวิตประจำวันโรงเรียนบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	นักศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (63 หน้า)
536	นายวิษณุะ สิงห์สารี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโครงการ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในรูปแบบโปรแกรม OBS Studio ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี	นักศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (105 หน้า) 2. ไม่แนบแบบ วจ.1
537	นายไพโรจน์ พละศักดิ์	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
538	นายรณภาส สุพรรณไกรสิทธิ์	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
539	นายศุภกร สุรพัฒน์	การบริหารแบบมีส่วนร่วมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ของโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุบลรัตน์) จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
540	นายกรไกร ภูมิไสว และคณะ	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
541	นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด	รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะให้ตถกรรมเขวาสินรินทร์ ปีการศึกษา 2563	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
542	นายเกรียงไกร ป้องศรี	การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมความสามารถของนักเรียน โดยใช้ SMART MODEL	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
543	นางจันทรัตน์ คงเพชร	พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้ KTW Model	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
544	นายปรีดา เขตฐราช	รายงานการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
545	นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท	ศึกษาค้นคว้าอิสระการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรม บทเรียนสำเร็จรูป 1L3R เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
546	นางสาวปราณี เข้มทอง	พัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) ปีการศึกษา 2564	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
547	นายจิรวัดน์ วงษ์คง	ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยใช้ KHENG Model	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
548	นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง	รายงานการวิจัย “รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDRENO สุวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
549	นายสุพจน์ สุขแยง	การพัฒนา รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนทางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
550	นางสาววิไลพร เมตตาจิตร	การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
551	นายปิยะชน โปธิยะ	การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
552	นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยสกุล	แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน ของโรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
553	นายปิยนัฐ วงศ์เครือศรี	การพัฒนา รูปแบบภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนศิริราษฎร์มหาภญา	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
554	นายถิรฉัตร คงจันทร์	การพัฒนา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านบางทอง ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
555	นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด	รูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยใช้แนวคิดการบริหาร สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบูรณาการชุมชนเป็นฐาน โรงเรียนวัดคลองนาพง	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
556	ว่าที่ ร้อยตรีจักราชัย ใจชื่อ	การพัฒนา รูปแบบการบริหาร UPK2ML เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
557	นายไกรสร แก้วโลก	ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
558	นางศศิณดา กิตติพัฒน์พงษ์	การใช้ CIPPIEST model เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราชบุรีวิทยา)	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
559	นายชูศักดิ์ มะปรารงค์	การประเมินโครงการหนึ่งคนหนึ่งแผน ร้อยคนร้อยแผน (BSS MODEL) กิจกรรมอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรณ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
560	นายเชาวน์วัศ ปิตรุงคพิทักษ์	การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โรงเรียนบ้านโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
561	นางสาวประภาศรี นุ่นเกลี้ยง	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 5 THINK MODEL เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ของโรงเรียนทหารเทารังสีประชาสรรค์	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
562	ว่าที่ ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร	การพัฒนาจิตสาธารณะตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยการจัดการความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
563	นายอดิษฐ์ กาญจนไพริน	รูปแบบการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
564	นายชาญวิทย์ หมุนอุดม	การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
565	นายฐกฤต อชฌาพิพัฒน์	พัฒนาการบริหารงานบุคคลด้วยบันได 4 ชั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดลานแชะ	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
566	นายชนกันันท์ พะสุโร และคณะ	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
567	นางสาววารินทร์ ดีโสภา และคณะ	รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
568	นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์	การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค A. I. C ของโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
569	นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา	การพัฒนาแบบการจัดการขยะของโรงเรียนร่วมกับการมีส่วนร่วม ของชุมชน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
570	ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ และคณะ	การพัฒนา COSESS EDUCATION : การศึกษาสร้างอาชีพ	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
571	นายเอกวัส มากสุข	การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนวัดท่าเสม็ด	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
572	นายเกียรติศักดิ์ ชัยยามะ	การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด STEM บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานของนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่หลวง	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
573	นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนวัดทัพหมั่น	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
574	นายปฐมพงษ์ ทะแสง	การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลาราม	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
575	นายศิริสิทธิ์ วงษา	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
576	นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์	การศึกษาความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพ่อง	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
577	นายพาหน ร่วมใจ	การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
578	นางสาวรัชฎากร อัครจันทร์	รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
579	นายพิทักษ์ ทวีแสง	รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบุญแก่งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
580	นายสุริยา จันทร์สงค์ และคณะ	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Train โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
581	นายณัฐพล มิตรอารีย์	การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัด กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนวัดหินดาด	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
582	นางจุไรดี สาและ	รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียนสู่แกนนำยูวเกษตรกรเพื่อพัฒนา กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
583	นายศรุต บุญโนนแต่	รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนหนองแห้ว วังมนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
584	นางสาววารีย์ เสถียรจัตุรัส	การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
585	นายภาธรณ์ สิริวรรณกุล และคณะ	การพัฒนาการนิเทศการสอนโดยใช้รูปแบบ BMS-TEAM ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
586	นางสาวยุวดี พันธุ์สุจริต	การจัดการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ของโรงเรียนวัดนันทริย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
587	ว่าที่ ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยใช้ KSAPS Model ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
588	นายเสงี่ยม วงศ์พล และคณะ	การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครู ด้วยกระบวนการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
589	นายกัมพล โพธิ์ระดก	การบริหารงานวิชาการโรงเรียนจิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา นครปฐม	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
590	นายสมควร โมทะจิตร	รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมนิติบุคคลทางวิชาการ (ALH) โรงเรียนวัดบ้านประอาจ (ประสานนครราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
591	นายศรายุทธ ปาปะกั้ง	การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมโครงการคุณธรรม	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
592	นายคมสันต์ วงษ์ชาลี	พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีการศึกษา 2564	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
593	นางจิตติพร เพ็ญศรี	การบริหารงบประมาณ ด้านงานแผนงาน ของโรงเรียนบ้านตาลพร้าว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
594	นางสาวชนัญชิตา ม่วงทอง	การพัฒนาความสามารถของนักเรียนเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้การบริหารจัดการโครงสร้างซีท (SAET Framework)	ผู้บริหาร สถานศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
595	นางสาวเทียนทอง ดีรักษา	การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
596	นายธีรวัฒน์ ใจกล้า	การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ PLC KONGWIT MODEL ของครูโรงเรียนตากวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
597	นางสาวสายรุ้ง พุทธา และคณะ	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนวัดสามัคคีตรัถาราม จังหวัดสมุทรสาคร	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
598	นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ	โรงเรียนบ้านทุ่งคา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้บริหาร สถานศึกษา	
599	นายณัฐธินัน แก้วมณี	สภาพและปัญหาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (141 หน้า)
600	นางสาวจรรยา รั้งสูงเนิน และคณะ	รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ผู้ส่งผลงานวิจัยไม่ใช่ผู้วิจัยหลัก และมีสัดส่วนการทำผลงานวิจัย ไม่ถึงร้อยละ 60 2. ไม่แนบแบบ วจ.1 ของผู้ส่งผลงานวิจัย

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
601	นายพิภพ ก้านกำ และคณะ	การศึกษาข้อมูลเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ผู้ส่งผลงานวิจัยไม่ใช่ผู้วิจัยหลัก และมีสัดส่วนการทำผลงานวิจัยไม่ถึงร้อยละ 60
602	นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง	การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
603	นายภูรินทร์ ชนิลกุล และคณะ	แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดโฮสโคปของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
604	นายกิตติศักดิ์ จันท์เปรม	รายงานการประเมินโครงการการดำเนินงานโรงเรียนสุภาพะ โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ของโรงเรียนวัดเขาดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
605	นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย	การประเมินโครงการ การจัดการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านแพงสะพัง ปีการศึกษา 2562	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์เล่มผลงานวิจัย 2. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
606	นางสาววราอินทร์ ปุผาลา และคณะ	การพัฒนาแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม TTPTR เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคู (ครูศิษย์วิทยาคาร)	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (61 หน้า) 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1
607	นางสาวปณิตพร เดชขจร	การวิจัยความพึงพอใจและความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (68 หน้า) 2. ไม่แนบบแบบ วจ.1

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
608	นางสาวณัฐฐา แสงเขย และคณะ	รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์แบบ วจ. 1
609	นายเดชาวัต แสงพรหมศรี	บ้านนา คลิป โมเดล	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบแบบ วจ.1 2. ใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาหมดอายุ
610	นายเชมชาติ อาริมิตร	ผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดภัยที่บ้านของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไฟล์เล่มผลงานวิจัยเกิน 60 หน้า (61 หน้า)
611	นางณัฐฐา อุ่นแก้ว	การพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรม Na-In Care Model	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหมดอายุ และไม่มีการยื่นต่อ
612	นางสาวรัตนภรณ์ วงษ์หมี	รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัย 2. ไม่แนบแบบ วจ.1/2 3. ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเอกสารอื่นที่ครูสภาออกให้
613	นายวรพล จ้าวประยูร	แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาการรวมกลุ่มครูผู้ทรงประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา	ผู้บริหาร สถานศึกษา	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัย
614	นางสาวกมลวรรณ ทิพย์เนตร และคณะ	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	ผู้บริหาร การศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
615	นายอุทัย คำสีหา	การศึกษาสภาพการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1	ผู้บริหาร การศึกษา	
616	นายนิมิตร ฤทธิไธสง	รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3	ผู้บริหาร การศึกษา	
617	นายพยุงค์ ทองคำ	กลยุทธ์การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเสียง ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต 3	ผู้บริหาร การศึกษา	
618	นายวีระศักดิ์ คำล้าน	รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3	ผู้บริหาร การศึกษา	
619	นายกัมพล เจริญรักษ์	การประเมินโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายอนุบาลโดดเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model	ผู้บริหาร การศึกษา	
620	นางแสงเดือน สุขธมย์	การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	ผู้บริหาร การศึกษา	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
621	นายสยาม สุ่มงาม	การบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	ผู้บริหาร การศึกษา	
622	นายศักดิ์ดา ชัยภัย	แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม	ผู้บริหาร การศึกษา	1. จำนวนหน้าเกิน 60 หน้า (75 หน้า)
623	นางสาวปทิตตา กนกกช	การพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้วงจร PAOR เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับ โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา	ศึกษานิเทศก์	
624	นางชลณา ม่วงหวาน	การนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	ศึกษานิเทศก์	
625	นายอุดรพัฒน์ บุญมา	การพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาสำหรับโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	ศึกษานิเทศก์	
626	นายเอกรัฐ หุ่นอ่อน	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการออกแบบการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา	ศึกษานิเทศก์	
627	นายสุทธิแดน พลวัตจิรวัฒน์	ผลการใช้กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ศึกษานิเทศก์	
628	นายรัชภูมิ สมสมัย	การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	ศึกษานิเทศก์	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
629	นางสาววิมล ปวนปิ่นวงศ์	การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามหลักพุทธธรรม 2PDEE-4C เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรมเชิงรุก สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1	ศึกษานิเทศก์	
630	นางนิตยาพร แซ่ตั้ง	รายงานผลการใช้ชุดนิเทศฝึกปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมจัดการประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1	ศึกษานิเทศก์	
631	นางวิมลสิริ ประเทือง	การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดร่วมพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษา	ศึกษานิเทศก์	
632	นางปาริชาติ แข็งแก้ว	รายงานผลการศึกษาศึกษาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา และเทคนิคสุนทรียนิเทศ : กรณิศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	ศึกษานิเทศก์	
633	นางสุปัญญา โพธิ์หา	แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้คุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	ศึกษานิเทศก์	
634	นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพร์ศรี	การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วย กระบวนการนิเทศแบบผสมผสานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ศึกษานิเทศก์	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
635	นายพีรภฤต เครือลุนทีระยุทธ	การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา พระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ศึกษานิเทศก์	
636	นางพิมพ์ฉวีชญา เทียนเจษฎา	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูปฐมวัยด้วยรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน	ศึกษานิเทศก์	
637	นางกัญญา มีศิริ	รายงานการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต่อการจัดการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	ศึกษานิเทศก์	
638	นางปิยะวรรณ เชิญทอง	ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: โรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโพนบัวพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	ศึกษานิเทศก์	
639	นางสาวปยุณนุช ทองศรี	รายงานผลการใช้รูปแบบ KANONE MODEL ร่วมกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1	ศึกษานิเทศก์	
640	นางสาวจามรี เชื้อชัย	การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยรูปแบบการนิเทศ SOLE Model	ศึกษานิเทศก์	

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน	หมายเหตุ
641	นายเฉลิมพล สายหอม	การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมตกลงพัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	ศึกษานิเทศก์	
642	นางจิตติารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์	รายงานการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ STARE	ศึกษานิเทศก์	
643	นางเบญจวรรณ อินตะวงค์	การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศเชิงบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน	ศึกษานิเทศก์	
644	นางวลัยพร อ่อนพุกษ์ภูมิ	การพัฒนาสมรรถนะครูในการอบรมออนไลน์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1	ศึกษานิเทศก์	
645	นางสาวปนัดดา หัสปราบ	แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	ศึกษานิเทศก์	
646	นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร	รูปแบบการนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25	ศึกษานิเทศก์	1. ไม่แนบไฟล์เล่มวิจัย
647	นางณัฐากร อิมสะอาด	ผลการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อพัฒนาการเขียนเรื่อง จากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ศึกษานิเทศก์	1. แนบไฟล์เล่มวิจัยไม่สมบูรณ์ (มี 2 หน้าคือปกและบทคัดย่อเท่านั้น)